

บาท/ดอลลาร์เข้านี้เปิด 31.21 แนวโน้มแข็งค่าระยะยาว กรอบ 31.15 - 31.30

*บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.21 แข็งค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 31.25 ระยะยาว แนวโน้มแข็งค่า ตามทิศทางดอลลาร์ที่เริ่มสั้นคลอนเมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปรับฐาน คาดกรอบวันนี้ 31.15 - 31.30

*นายจิตพล พุกษามะธานันท์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ กล่าวว่า บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.21 แข็งค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน โดยตลาดการเงินในช่วงสั้นยังไม่มีความชัดเจน การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่เป็นตามแรงซื้อเงินบาทจากผู้ส่งออกต่างประเทศ ขณะเดียวกันเมื่อตลาดมีจังหวะปิดรับความเสี่ยง (Risk Off) ก็จะเห็นเงินบาทอ่อนค่าลงตาม

อย่างไรก็ดี ในระยะยาวเราเชื่อว่าทิศทางของค่าเงินดอลลาร์จะเริ่มสั้นคลอนเมื่อตลาดหุ้นสหรัฐส่งสัญญาณปรับฐาน ภาวะดังกล่าวจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เงินบาทให้กลับมาแข็งค่าได้ในอนาคต

คาดกรอบเงินบาทวันนี้ที่ระดับ 31.15 - 31.30 บาท/ดอลลาร์

ส่วนในวันทำการก่อนหน้า ตลาดการเงินสหรัฐเจอแรงต้านบ้างและปรับตัวขึ้นได้เพียง 0.2% หลังจากที่นักลงทุนขายทำกำไร บนความไม่แน่นอนของทิศทางเศรษฐกิจ หลังจากที่นายเจอโรม โพลเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐแถลงเตือนรัฐสภาว่า ภาวะไวรัสระบาดอาจเป็นภัยกดดันเศรษฐกิจสหรัฐได้

ขณะเดียวกันบริษัทฝั่งเทคโนโลยีสหรัฐก็เริ่มเจอแรงต้านหลังจาก FTC ขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบการซื้อขายบริษัทเล็ก ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหา Anti-trust

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 98.79 วานนี้ 98.72

*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 548.02 ล้านบาท

*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 293.29 ล้านบาท

*รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้ 31.193 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้